

# Chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Những năm gần đây, thời tiết, khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Với tinh thần không chủ quan, lơ là để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh luôn chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Theo đánh giá của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh, công tác chuẩn bị PCTT và TKCN năm 2018 đã được các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt từ việc xây dựng phương án, kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, đôn đốc tu bổ, sửa chữa công trình đê điều, thủy lợi; công tác tiến phương, hậu phương, cứu hộ, cứu nạn được thực hiện khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.



Lực lượng chức năng xử lý sự cố sạt lở má đê phía đông tuyến đê biển số 5 đoạn qua địa phận xã Nam Phú (Tiền Hải).

Năm 2018, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Chỉ huy, UBND tỉnh ban hành 26 công điện về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả các đợt mưa lớn, lũ, bão.

Bên cạnh đó, Văn phòng Ban Chỉ huy còn cùng các huyện, thành phố, các ngành chức năng thống kê

các công trình hiện có nằm trong phạm vi bảo vệ đê để từ đó có kế hoạch xây dựng khu tái định cư, kế hoạch di

dời và thực hiện di dời các công trình không phù hợp với quy hoạch đê điều của tỉnh. Trong năm 2018, các

lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và kiến nghị với địa phương xử lý, ngăn chặn 41 vụ vi phạm Luật Đê điều (30 vụ làm nhà, 2 vụ đào đất trong phạm vi bảo vệ đê, 9 vụ vi phạm khác).

Năm 2018, mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3, số 4 nhưng hoàn lưu bão và các đợt mưa lớn, lũ đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là đợt mưa, lũ từ ngày 13/7 đến ngày 18/7 kết hợp với xả lũ hồ Hòa Bình và hoàn lưu bão đã gây ngập úng cục bộ một số diện tích gieo cấy lúa mùa; một số tuyến đê bị sạt lở má đê phía đông như tại đê tá Hồng Hà II, xã Bình Thanh (Kiến Xương) và đê biển số 5, xã Nam Phú (Tiền Hải)...

Nhận định tình hình lũ, bão có khả năng ảnh hưởng đến Thái Bình, Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát và có phương án di dời các hộ dân sinh sống ngoài đê chính, nhà yếu, lao động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Để ứng phó với hoàn lưu bão số 3 và số 4, toàn tỉnh đã di dời 1.164 chòi nuôi ngao với 1.281 lao động canh coi trên các chòi ngao và 1.907 lao động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản vào

trong đê chính an toàn. Các địa phương đã xử lý khẩn trương các sự cố đê điều theo phương châm "4 tại chỗ" được một số đoạn như 7m đê tá Hồng Hà II đoạn qua địa phận xã Bình Thanh (Kiến Xương); 350m đê biển số 5 đoạn qua địa phận xã Nam Phú (Tiền Hải); 10m đê Hồng Hà I đoạn qua địa phận xã Tiến Đức (Hưng Hà)...

Để chủ động PCTT và TKCN năm 2019, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương chủ động chuẩn bị sớm, đầy đủ nhân lực, vật tư cho công tác PCTT và TKCN, chống mọi biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Quán triệt sâu sắc đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân nắm vững phương châm "4 tại chỗ" để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập lực lượng canh coi, xung kích, ứng cứu đủ tiêu chuẩn, bảo đảm số lượng, chất lượng và chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng trong nhân dân theo quy định của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh...

PHẠM HƯNG

### Kỹ thuật chọn và thả tôm giống

Chọn và thả giống là một khâu kỹ thuật hết sức quan trọng trong quy trình nuôi tôm, nó có thể quyết định tới thành bại của vụ tôm.

### CHỌN TÔM GIỐNG

#### Đánh giá bằng cảm quan

Tôm thẻ chân trắng thả thường là P12 đến P15, có chiều dài 9-11 mm (tôm sú là P15 - P20 chiều dài 15 - 18mm), kích cỡ đồng đều không dị hình, hình dáng cân đối, râu thẳng kéo dài đều.

Màu sắc: Tôm tốt khỏe mạnh có màu sáng trong, ruột đầy thức ăn. (tôm sú thường có màu nâu sáng).

Phân xạ: Nhìn vào bể, tôm hoạt động mạnh, bơi lội nhiều, bám thành bể, khi đưa vào chậu chứa khoảng 10 lít nước, xoay tròn đồng nước, tôm tủa ra xung quanh và bơi ngược dòng, không tụ vào giữa chậu khi dòng nước đứng xoay là tôm có chất lượng tốt.

#### Đánh giá bằng gây sốc

Tôm giống sống trong bể có độ mặn khoảng từ 30 - 33‰, chúng ta gây sốc bằng cách vớt 300 tôm giống thả vào chậu chứa khoảng 5 lít nước có độ mặn 10‰. Sau 1 giờ nếu tôm sống trên 80% thì nên lựa chọn, nếu tỷ lệ sống thấp hơn không nên mua.

Nên đưa tôm về bể giống đã lựa chọn để phân tích bệnh tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

### MẬT ĐỘ NUÔI

**Tôm thẻ chân trắng**

Nuôi bán thâm canh: 40 - 60 con/m<sup>2</sup>

Nuôi thâm canh: 60 - 150 con/m<sup>2</sup>

**Tôm sú**

Thái Bình hiện nay chủ yếu nuôi tôm sú bằng hình thức nuôi quảng canh cải tiến mật độ từ 7 - 10 con/m<sup>2</sup> hoặc bán thâm canh mật độ từ 12 - 15 con/m<sup>2</sup>

### THẢ TÔM GIỐNG

Trước khi thả tôm cần báo cho cơ sở bán giống độ mặn của ao nuôi trước 2 - 3 ngày để điều chỉnh độ mặn. Sự chênh lệch độ mặn giữa ao nuôi và độ mặn trong bể giống không quá 5‰. Nên thả tôm giống vào những ngày nắng nhẹ, tránh những ngày mưa hoặc gió mùa, thời gian thả vào khoảng 8 - 9 giờ sáng và 4 - 5 giờ chiều.

#### Cách thức thả

Khi tôm giống được vận chuyển về tới ao cần cho túi chứa tôm xuống ao ngâm trong vòng từ 20 - 30 phút để cân bằng nhiệt độ giữa túi chứa tôm và nhiệt độ ao nuôi. Vì trí thả tôm giống cách bờ khoảng 2 - 3m, nên thả nhiều điểm trong cùng một ao nuôi tạo ra sự phân tán đều trong ao thuận tiện cho việc quản lý, chăm sóc.

Khi thả tôm giống nên đổ từng túi tôm ra chậu, cho dần nước ao vào chậu nghiêng thành chậu cho tôm tự bơi ra, những con tôm yếu, hoặc bị chết trên đường vận chuyển sẽ đọng lại dưới đáy chậu.

THU HIỆN

## HỢP TIẾN

# Chống chọi với bệnh dịch tả lợn châu Phi

Chỉ 1 tuần sau khi xã Lô Giang có lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy, xã Hợp Tiến (Đông Hưng) cũng đã xuất hiện lợn ốm vì bệnh dịch. Để khoanh vùng dập dịch, cấp ủy, chính quyền xã đã thực hiện triệt để nguyên tắc "5 không" đồng thời làm tốt công tác tiêu độc, khử trùng chuồng trại và nơi công cộng.

Trang trại của anh Nguyễn Tiến Kiên, thôn Tân Tiến là 1 trong 6 trang

trại lớn của xã, thường xuyên nuôi trên 500 đầu lợn. Những ngày này, vợ chồng anh Kiên đang phải gồng mình chống chọi với bệnh dịch để bảo vệ đàn lợn, sau khi gia đình phải tiêu hủy 80 con lợn choai bị nhiễm bệnh. Do chưa có vắc-xin đặc trị nên hai vợ chồng anh Kiên cũng chỉ biết thực hiện tốt hướng dẫn của cán bộ thú y, đóng cửa chuồng trại không cho

ai ra vào. Ngoài lượng hóa chất, vôi bột xã cấp phát, anh chị còn mua thêm vôi bột và hóa chất để tiêu độc, khử trùng chuồng trại hàng ngày. Anh Kiên cho biết: Gia đình thực hiện tiêu độc, khử trùng thường xuyên, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ nhưng bệnh dịch vẫn lây lan, đến ngày 28/3/2019 vẫn có lợn chết phải tiêu hủy. Gia đình mong có cơ chế hỗ trợ tiêu hủy lợn ốm phù hợp, ngăn hàng gián

nợ và tiếp tục cho vay vốn để sau này có thể đầu tư tái sản.

Sau khi phải tiêu hủy 8 tạ lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi, anh Nguyễn Văn Tiêm, thôn Ái Quốc đã giao cho vợ đảm nhận tất cả các khâu từ cho ăn, vệ sinh chuồng trại đến chăm sóc, khử trùng tại khu nuôi lợn nái, còn bản thân anh đảm nhận khu nuôi lợn thịt. Phun hóa chất 1 ngày 2 lần, rắc vôi bột 3 ngày 1 lần sau trước khi rắc vôi mới anh chị tiến hành thu dọn vôi cũ, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, cho lợn ăn đủ chất để tăng sức đề kháng. Vì vậy, đã hơn một tuần nay đàn lợn trên 150 con của gia đình anh Tiêm vẫn khỏe mạnh, không có thêm con nào bị ốm. Theo anh Tiêm, các chủ hộ chăn nuôi lợn phải là người chủ động trong cuộc chiến chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, không giấu diếm, không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, chết, không vứt lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa. Điều anh lo lắng nhất là do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn hơi xuống

quá thấp, thương lái lại kén chọn, mua ít nên 100 con lợn thịt từ 1,1 - 1,2 tạ/con còn khỏe của gia đình vẫn chưa bán được. Anh mong cấp ủy, chính quyền cùng vào cuộc để giúp các hộ chăn nuôi tiêu thụ lợn khỏe vì nếu không xuất bán được thiệt hại sẽ nặng nề hơn.

Hợp Tiến có tổng đàn lợn 1.801 con của 112 hộ chăn nuôi, trong đó có 10 gia trại, trang trại. Xã đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, tổ tiêu độc, khử trùng, tổ tiêu hủy khi có lợn ốm chết...; tổ chức tiếp nhận 320 lít hóa chất, mua trên 31 tấn vôi bột thực hiện phun, rắc tại tất cả nơi công cộng, chuồng trại; trích kinh phí mua công cụ, dụng cụ, đồ bảo hộ lao động cho người tham gia tiêu hủy lợn, tiêu độc, khử trùng. Tuy nhiên, bệnh dịch tả lợn châu Phi nguy hiểm, lây lan nhanh, chưa có vắc-xin đặc trị nên từ ngày 27/2/2019 đến ngày 31/3/2019 toàn xã đã tiêu hủy 780 con lợn của 75 hộ với trọng lượng trên 54 tấn. Ngoài tiêu hủy tập trung khi lợn của một hộ chết nhiều, xã còn thực hiện tiêu hủy tại hộ khi hộ đó chỉ có 1 - 2 con bị chết, tất cả các bước đều tuân thủ nghiêm quy trình tiêu hủy.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Hợp Tiến nằm sát Lô Giang - xã đầu tiên của huyện Đông Hưng có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Những ngày qua, một số người dân vứt lợn chết do bệnh dịch xuống sông trôi qua địa bàn nên dù cả hệ thống chính trị và người chăn nuôi đã quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp khoanh vùng dập dịch nhưng bệnh dịch vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, số lợn bị tiêu hủy hơn 1 tháng qua đã chiếm 43% tổng đàn lợn của xã. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để người chăn nuôi nắm bắt diễn biến của dịch, có biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất và người dân không quay lưng lại với thịt lợn. Bên cạnh đó, xã cũng khuyến cáo người chăn nuôi thấy lợn chết, lợn ốm không rõ nguyên nhân phải báo ngay với cán bộ thú y để lấy mẫu xét nghiệm sớm, tránh lây lan ra diện rộng; tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi bán lợn khỏe. Tổ chức hiểu quả tuần lễ vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các khu vực chăn nuôi, giết mổ và bày bán sản phẩm của lợn. Tổ chức tiêu hủy lợn chết, lợn ốm do bệnh dịch tả lợn châu Phi đúng quy trình, quy định.



Phun hóa chất tại trang trại hàng ngày để bảo vệ đàn lợn.

## NAM CƯỜNG

# Phấn đấu giành thắng lợi nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè

Để chuẩn bị nuôi trồng thủy sản (NTTS) vụ xuân hè, thời gian qua, xã Nam Cường (Tiền Hải) đã tích cực tuyên truyền đến các hộ nông dân thực hiện tốt việc cải tạo ao đầm, khơi thông mương máng, bảo đảm xuống giống vụ NTTS đúng khung thời vụ để ra.

Bà Trần Thị Kinh, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: NTTS vụ xuân hè năm nay Nam Cường phấn đấu đạt 86ha, trong đó nuôi tôm 52ha, ngao 23ha, 11ha cá các loại. Hiện chính

quyền địa phương đang tập trung chỉ đạo, đề ra các giải pháp thiết thực trong lĩnh vực thủy sản bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho một vụ sản xuất thắng lợi. Trong đó, tuyên truyền các hộ NTTS hoàn thiện công tác gia cố bờ bao, vệ sinh ao nuôi, nguồn nước, sẵn sàng xuống giống đúng thời vụ. Vận động hộ NTTS tăng cường đầu tư mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng điều kiện NTTS theo hướng công nghiệp. Khuyến cáo nạo vét, hút bùn ao, đầm với

mục đích loại bỏ chất cặn bã, chất hữu cơ, thức ăn dư thừa, phân từ động vật thủy sản từ vụ nuôi trước. Tu sửa lại cống, bờ đầm chắc chắn, đúng kỹ thuật. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã và thông qua các hội nghị, hội thảo về tác hại của dịch bệnh thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện tốt lịch thời vụ thả giống, quy trình kỹ thuật nuôi. Ngoài ra, HTX đã tổ chức nạo vét mương máng, đầu tư sửa chữa hệ thống cống đã xuống cấp, bảo đảm

hệ thống thủy lợi được vận hành phù hợp với từng giai đoạn sản xuất. Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật cải tạo ao đầm, chọn giống, kỹ thuật nuôi nhằm giúp người NTTS kiểm tra, chọn giống tôm, cua, cá sạch bệnh, chăm sóc an toàn qua từng giai đoạn sinh trưởng. Đặc biệt, các hộ NTTS cần tuân thủ khuyến cáo của HTX trong việc lựa chọn giống vì chất lượng giống ảnh hưởng lớn tới năng suất, sản lượng sau này. HTX phối hợp với các cơ quan, ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra, kiểm dịch các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản tại địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Cuối tháng 3, HTX tiến hành đổ nước vào hệ thống mương dẫn để nông dân lấy nước thả nuôi. Vụ NTTS vụ xuân hè này, Nam Cường phấn

đầu thả từ 9 - 11 triệu con giống các loại.

Xuống vùng NTTS, chúng tôi chúng kiến không khí lao động khẩn trương của bà con nông dân đang gia cố bờ, cống ao, rắc vôi khử trùng... Anh Nguyễn Văn Nhân, thôn Đức Cường chia sẻ: Với diện tích 2.500m<sup>2</sup> vụ nuôi tôm năm 2018 đã giành thắng lợi, mang lại lợi nhuận 400 triệu đồng. Vụ năm nay, tôi chú trọng đến việc vệ sinh ao, gia cố lại nhà bạt... Để thành công trong nuôi tôm trước hết phải xử lý môi trường ao nuôi theo đúng quy trình, gia cố bờ bao, tránh rò rỉ nước, bảo đảm độ pH môi trường ao nuôi. Yếu tố quan trọng trong nuôi tôm cần phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc, có biện pháp xử lý kịp thời khi mầm bệnh mới phát sinh tại môi trường ao nuôi. Vụ NTTS vụ xuân hè năm nay mọi khâu đã chuẩn bị

rất tốt, sẽ là một năm đầy hứa hẹn của những người nuôi tôm chúng tôi. Còn ông Lưu Văn Biên, thôn Chí Cường cho biết: Để đảm bảo đảm xuống giống NTTS vụ

xuân hè an toàn, gia đình tôi đã thực hiện tốt khuyến cáo của HTX về quy trình xử lý môi trường, gia cố lại hệ thống dẫn nước. Đến thời điểm này, mọi khâu xử

lý ao nuôi đã cơ bản, chuẩn bị lấy nước vào ao, sau tiết Thanh minh gia đình sẽ xuống khoảng 5 vạn con tôm giống.

MANH THẮNG



Các hộ nuôi trồng thủy sản ở xã Nam Cường vệ sinh ao đầm.